



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 5 มกราคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. โรงงานกะทิขอยขยายเวลานำเข้ามะพร้าว	มติชน
2. ภาพข่าว: ขึ้นมัน	มติชน
3. ห้ามแตะ-ลุงตุ๋ ช่วงรัฐบาลเก่า!	ไทยรัฐ
4. 'ธรรมนัส'ไม่โม้ ยางโลละ '65บ.' 'เทพไท' หักหน้า	ไทยโพสต์
5. ซีกรัฐอัดแสนล.แก้อีสเอ็มอีวีตเป้า ชง'จุนทร์'พื้นร้านธงฟ้าคুমราคา	มติชน
6. รายงานพิเศษ: กลุ่มเกษตรกรบ้านทรายขาว แปรรูป 'ส้มแขก'	ข่าวสด
7. คอลัมน์: เฮฮาหน้าทะเล้น: ใส่ชื่อผิด	เดลินิวส์
8. กรมประมงรับนโยบายรัฐ เร่งบรรเทาทุกข์-ปลดไอยูยู	มติชน
9. 'ธรรมนัส'ปิดของบ4พันล.ทำหมอน	มติชน (กรอบบ่าย)
10. คอลัมน์: กระดานข่าว	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
11. 'ประภัตร'เปิดบ้านรับอวยพรปีใหม่	มติชน (กรอบบ่าย)
12. เมิน'หมึกมรณะ'ตลาดย้งคึกคัก	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : โรงงานกะทิขอขยายเวลานำเข้ามะพร้าว

ว้อาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15274 หน้า : 8 (ซ้าย)

โรงงานกะทิขอขยายเวลานำเข้ามะพร้าว

เมื่อวันที่ 4 มกราคม นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.เขต 3 จ.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ติดตามสถานการณ์ราคามะพร้าวในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ ล่าสุด พบใน อ.บางสะพาน และ อ.ทับสะแก ราคามะพร้าวผลใหญ่ซื้อขายหน้าสวนมีราคาสูงถึงผลละ 22 บาทในรอบ 2 ปี ขณะที่เกษตรกรเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ไขให้ราคามะพร้าวมีราคายังยืนคู่มีค่ากับต้นทุนการผลิตเฉลี่ยผลละ 15-18 บาท สำหรับมาตรการนำเข้ามาเพิ่ม 3.2 หมื่นตัน ในโควตาตามกรอบอภพคำภีร์นำเข้า 0% มีผู้ประกอบการโรงงานกะทิ 15 แห่ง มีปัญหาไม่สามารถนำเข้าได้ทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจะขอขยายเวลานำเข้าตามโควตาเดิมถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยโรงงานแจ้งถึงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการบริหารสินค้ามะพร้าวนั้น จะอยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชชุดใหญ่

ที่มีตัวแทนรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ 2 ราย รัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐ 4 ราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบกับเสถียรภาพราคาภายในประเทศ

“ส่วนการเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มตัวแทนเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว พบว่าหลายประเด็นมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาด้านราคาในระยะยาว หากหน่วยงานรัฐสามารถนำไปกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติได้ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาทั้งระบบมีความชัดเจน จะขอให้หน่วยงานระดับจังหวัดพิจารณาแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในวงจรรัฐกิจมะพร้าวไทยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน นักวิชาการ ด้านเศรษฐศาสตร์ ตัวแทนองค์กรการค้าระหว่างประเทศ เปิดเวทีที่ตลาดกลางจังหวัด สะท้อนปัญหาและความต้องการที่แท้จริงให้เกษตรกรชาวสวนและประชาชนผู้บริโภคได้รับทราบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย รวมทั้งรับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ไปออกระเบียบกฎหมายเพื่อบังคับใช้อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการเร่งปราบปรามเมล็ดศัตรูมะพร้าวที่กำลังระบาด อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตในประเทศในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง” นายประมวลกล่าว

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 5 มกราคม 2563

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15274

Col.Inch: 29.32

Ad Value: 45,446

ภาพข่าว: ขึ้นมীন

หน้า: 1 (บนซ้าย)

PRValue (x3): 136,338

คลิป: สีสี่



ชมคลิปวิดีโอ

ขึ้นมীন - นายวรารุณ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงนำพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เข้าอวยพรปีใหม่ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เลขาธิการ พรรค ชทพ. ที่บ้านเรือนไทย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม

ห้ามแตะ-ลุงตุ ช่วงรัฐบาลเก่า!

พบสร.ยุบประท้วงแม่

พลังเงียบ-เมินรัฐ

ฝ่ายค้านเดินหน้าลุยศึกชกฟอก พท.เรียก ส.ส.ทีม
อภิปรายตัวเข้มข้อมูล “อนุดิษฐ์” เชื่อกติยุบ อนค.
ไม่มีผลกระทบ “ชลน่าน” ไม่สน ★ มีต่อหน้า 10

ห้ามแตะ-ลุงตุ ☆ ต่อจากหน้า 1

“บิกตู” ห้ามชุดข้อมูลเก่าเหยียดอาถรรพ์ร้อนค.เล็งเป้า “บิกตู-
อุตตม-วิษณุ” “ธรรมนัส” ส่อไม่รอด ต้องย้ายให้เห็น
จุดบกพร่องบริหารต่อเนื่องมา 2 รัฐบาล โฆษก
ร.บ.เผย “บิกตู” สั่งเตรียมข้อมูลเต็มที่ แต่ไม่พูดถึง
ปมขายที่ดินพ่อ พบสร.ตั้งทำสำเนาข้อมูลเก่า
ปชป.ขอ ส.ว.อย่ากลัวเสียอำนาจหากต้องแก้ รธน.
“นิกร” ชมจุดยืน “ชวน” ยึดหลัก ปชต. ลือ “กรณ์”
จ่อแยกไปตั้งพรรคใหม่เจ้าตัวยังอยู่ปชป.แต่ยอมรับ
มีคนชวนตั้งพรรคจริง ผอ.ร.ร.กาฬสินธุ์จวกคน
ปลุกปั่นวังไผ่ลุงแต่โผล่ขึ้นสนใจ “วังไผ่ลุง” มากกว่า
“วังเพื่อแผ่นดิน”

แม้บรรดาแกนนำฝั่งรัฐบาลจะออกมาตัดบท
ไม่ให้ นำข้อมูลการบริหารงานในอดีตยุครัฐบาล
คสช. มาใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ทางพรรคฝ่ายค้าน
ยังคงยืนยันว่าจะยกประเด็นการบริหารที่ผิดพลาด
บกพร่องตั้งแต่สมัยรัฐบาล คสช. ต่อเนื่องมาถึง
รัฐบาลปัจจุบัน มาตีแผ่ให้ประชาชนเห็นถึงความ
ไม่ชอบมาพากล

พท.เรียกตัวเข้ม ส.ส.ทีมชกฟอก

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาคกรทรรพ
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันที่ 6 ม.ค.นี้
ตนพร้อมด้วยนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน
จะประชุมร่วมกับ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่ทำหน้าที่
เป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เพื่อทบทวนตรวจสอบ
ข้อมูลที่จะใช้อภิปรายทั้งหมดให้มีความพร้อม ก่อน

สรุปข้อมูลเสนอหัวหน้าพรรคเพื่อไปประชุมร่วมกับ
พรรคร่วมฝ่ายค้านที่เหลือในการเขียนญัตติอภิปราย
ต่อไปเป็นการสนับสนุนข้อมูลการอภิปรายไม่ได้เป็น
การทำงานซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการกฤษฎีกาพิเศษ
พรรคเพื่อไทย ที่มี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นประธาน
เพราะ ร.ต.อ.เฉลิมเข้ามาช่วยแนะนำและสนับสนุน
การทำงานตรงนี้ด้วย ยืนยันพรรคเพื่อไทยมีความ
เป็นเอกภาพ และทำงานเป็นทีมเพื่อทำหน้าที่ฝ่าย
ค้านให้ดีที่สุด

เชื่อกติยุบ อนค.ไม่มีผลกระทบ

เมื่อถามว่า จะมีการตัดสินใจยุบพรรคของ
พรรคอนาคตใหม่ช่วงปลายเดือน ม.ค. จะส่งผลต่อ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านหรือไม่ น.อ.
อนุดิษฐ์ตอบว่า เชื่อว่าสมาชิกพรรคอนาคตใหม่
ทุกคนลงไม่หวั่นไหว และตั้งใจทำหน้าที่ตรวจสอบ
การทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้น และเข้มแข็ง
ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการทำงานในหน้าที่ฝ่าย
ค้านอย่างแน่นอน

ประชาชนติ่มงูปมแก้ไฟใต้เหลว

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรค
ประชาชาติ กล่าวถึงการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วาง
ใจในส่วนของพรรคประชาชาติว่า ได้มอบหมาย
ให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ
เป็นผู้รับผิดชอบการเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ในส่วนของพรรค เพื่อนำไปหารือร่วมกับพรรคร่วม
ฝ่ายค้านที่เหลือ สิ่งที่พรรคประชาชาติเน้นเป็นพิเศษ
คือเรื่องความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะรัฐบาลใช้งบ
ประมาณในพื้นที่จำนวนมาก แต่ไม่สามารถแก้
ปัญหาให้ลดลงไปได้ ตรงนี้ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของรัฐบาล เพราะตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกฯและ ร.มว.กลาโหม เข้ามาเป็นนายกฯ แม้
มาจากการเลือกตั้งก็ไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่
กลับเลวร้ายลงด้วยซ้ำ

เย้ย “บิกตู” ไร้กิน สก.ถือย่าพูด

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรค
เพื่อไทย กล่าวว่า คาคการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจ
ไทยในปี 2563 จะวิกฤติหนักมาก ประกอบกับการ
ทำงานของรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์เป็นหัวหน้า
ทีมเศรษฐกิจมีรัฐมนตรีต่างพรรคเข้ามาร่วมบริหาร
ผลที่ออกมาคือทำงานไปกี่คนละทิศคนละทาง
ผลงานจับต้องไม่ได้ การลงทุนจากต่างชาติลดลง
เพราะมองว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ จึง
อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ยอมรับความจริงว่าไม่มี
ความรู้ด้านเศรษฐกิจเลย สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ควร
ทำคือไม่รู้จักถือย่าพูด เพราะการพูดของ พล.อ.
ประยุทธ์เป็นการทำร้ายเศรษฐกิจประเทศ ส่งผลให้
นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น พล.อ.ประยุทธ์ต้องกลับ
สู่โลกความเป็นจริง ยอมรับความจริง เปิดทางให้
คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมบริหารประเทศ
ไม่ใช่เก่งอยู่คนเดียวแบบที่เป็นอยู่

หวังเปิดแผลนำให้สังคมรู้

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์บอกว่ารัฐบาลนี้เพิ่ง
บริหารประเทศเพียง 5 เดือนแล้วพูดเพื่อหาทางออก
ให้ตัวเอง ถือเป็นอาการร้อนหัวค้อนเพื่อเอาตัวรอด
หวังสร้างความสับสนให้ประชาชนเวลาในการเข้าสู่
ตำแหน่งไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่จะยืนยันไม่ไว้วางใจ การ
อภิปรายจะยื่นหลังจากเข้าบริหารประเทศ 1-2 เดือน
ก็ได้ หากพบว่ารัฐบาลเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบ มี
พฤติกรรมต่อไปในทางทุจริต รวมถึงไม่มีความรู้ความ
สามารถพอที่จะบริหารราชการแผ่นดินไม่เกี่ยวกับ

เรื่องเวลาในต่างประเทศเขาเปลี่ยนรัฐบาลทุก 6 เดือน หากเห็นว่าผู้นำไม่มีความสามารถพอการที่ พล.อ. ประยุทธ์ออกมาตีกันแบบนี้ เพราะอาจกังวลใจเกี่ยวกับอดีต รัฐมนตรีชุดนี้เป็นคนเดิมๆ ดังนั้นผลงาน 5 ปีที่ผ่านมาเห็นชัดว่าประเทศชาติวิกฤติแค่ไหน หากให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปเสี่ยงจะพาประเทศไปสู่จุดวิกฤติหนักกว่านี้ อันนี้เป็นเหตุผลในการย้อนพฤติกรรมในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจข่มขู่การใช้มาตรา 44 โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้น่าจะไม่สามารถล้มรัฐบาลได้เพราะรัฐบาลใช้วิธีการมัดคอพรรคร่วมไว้กับรัฐบาล ไม่มีทางที่พรรคร่วมจะแตกแถว ดังนั้น เป้าหมายพรรคร่วมฝ่ายค้านหวังจะเปิดแผลที่เนาของรัฐบาลออกมาฟ้องประชาชน ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินอนาคตของรัฐบาลนี้

ฟังข้อมูลหลังไหลมาท่วมสารทิส

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทย จัดทำข้อมูลและพิจารณาตัวบุคคลที่รับผิดชอบการอภิปรายอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว รวมถึงกำหนดบทบาทและประเด็นที่จะมอบหมายให้ผู้อภิปรายแต่ละคนได้ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเต็มที่ ข้อมูลที่เตรียมมา 5 ปีพร้อมมาก และยังได้รับข้อมูลจากทั่วทุกสารทิศหลังไหลมาไม่ขาดสาย ทำให้ได้รู้ว่า 5-6 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลหลักผู้คนที่เห็นต่างให้ไปยื่นตรงข้ามจำนวนมาก ใครที่เคยบอกว่าพรรคเพื่อไทยค้านไม่เป็น เพราะเป็นรัฐบาลมาตลอด ขอให้จับตาดูในครั้งนี้นี้ ความบอบช้ำจะส่งผลถึงการปรับ ครม. นายกษลาออกหรือยุบสภา มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมด

อนค.เล็งเป้า “บิกตุ๋-อุตตม-วิษณุ”

นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ในส่วนพรรคอนาคตใหม่ ยังไม่ได้ลี้ภัยรายละเอียดยที่จะอภิปรายเหมือนพรรคเพื่อไทย จะประชุมลงลึกถึงประเด็นการอภิปรายในสัปดาห์หน้า แต่รอบคร่าวๆที่พอจะรู้เรื่องแรกคือปัญหาเศรษฐกิจ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษและ รมว.กลาโหม เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ มีนายอุตตม สาวนายน เป็น รมว.คลัง แต่กลับทำงานไม่ตอบโจทย์ ค่าเงินบาทแข็ง ทำให้การท่องเที่ยวและการส่งออกแย่ ประชาชนมีปัญหาเรื่องปากท้อง อีกประเด็น คือเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีบางคน เช่น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.ม.เกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่รัฐบาลเลือกปฏิบัติทางกฎหมายอุ้มหรือเอื้อประโยชน์แก่ ส.ส.บางคนหรือไม่

เพราะขณะนี้รัฐบาลมีเสียงปรี่มน้ำ จึงต้องอุ้ม ส.ส. บางคนเพื่อไม่ให้เสียงหายไป ส่วนตัวสนใจที่จะอภิปรายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เป็นพิเศษ เพราะมีเหตุการณ์หลายเรื่องที่น่าสงสัย รวมทั้งบางครั้งขึ้นนำองค์กรอิสระ และ นายวิษณุเป็นเหมือนสารที่ตกค้างมาจาก คสช.

☆ มีต่อหน้า 11

ห้ามแตะ-ลุงตุ๋ ☆ ต่อจากหน้า 10 ต้องอย่าให้คนเห็นจุดบกพร่อง

นายคารมกล่าวอีกว่า ต้องยอมรับว่า พล.อ. ประยุทธ์เป็นนายกฯที่ต่อเนื่องมาจากรัฐบาล คสช. รัฐมนตรีบางคนเป็นต่อเนื่องมาจาก คสช. เช่นกัน ดังนั้นการที่รัฐบาลจะให้อภิปรายแค่การทำงานในรัฐบาลนี้ที่เป็นมา 5-6 เดือน คงไม่ได้ เพราะหากมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตถ้าเคยทำมาก่อนคิดว่าสามารถพูดได้ ต้องถูกอภิปรายได้และตำแหน่งนายกฯนั้นต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานที่สูงกว่ารัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาล การอภิปรายของฝ่ายค้านคือการตรวจสอบและบอกว่ารัฐบาลทำตรงไหนไม่ถูกต้อง ชี้ให้เห็นจุดบกพร่อง ต้องบอกให้รัฐบาลและประชาชนผู้เป็นเจ้าของเสียงได้รับรู้ หากยังไม่ปล่อยไว้ประเทศจะยิ่งเสียหาย วันนี้มีเสียงคำทาบรัฐบาลมากขึ้น ไม่แปลกใจกันบ้างหรือเราต้องบอกรัฐบาลว่าอยู่แบบสุขสบาย โดยไม่สนใจและไม่ฟังเสียงประชาชนไม่ได้

“บิกตุ๋” ตั้งเตรียมข้อมูลรับชั๊กฟ็อก

ด้านนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่ฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปที่เรื่องการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนและปมซื้อขายที่ดินของพ่อนายกฯนั้น ประเด็นดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นช่วงนี้จึงไม่ใช่ประเด็นที่จะนำมาอภิปรายได้ต้องดูกันที่การทำงานในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา นายกษไม่ได้แสดงความกังวลใจในเรื่องนี้ ยิ่งคุยกับคนให้เตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูลเป็นหลัก และให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ส่วนประเด็นที่ดินที่เชื่อมโยงกับบิดา นายกษไม่ได้พูดถึง และไม่ได้สั่งให้เตรียมข้อมูลเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย สามารถชี้แจงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีมอบไปนานแล้ว หากต้องมีกรณีชี้แจงเรื่องดังกล่าวก็อาจชี้แจงเพียงสั้นๆ หรืออาจให้ใครชี้แจงแทน

พปชร.ตั้งทำตึรวันขึ้นชุดข้อมูลเก่า

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่า ตามที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ เพื่อไทย ระบุว่า ที่ยัง

ไม่เปิดเผยชื่อ 25 ขุนพลที่มอกิปรายเพราะรัฐบาลนี้เกรงกลัวจะโดนข่มขู่ทำร้ายนั้น ร.ต.อ.เฉลิมยังไม่ทิ้งนิสัยเดิม รัฐบาลนี้เป็นของคนไทยทุกคน ไม่เกรง ไม่เคยข่มขู่ทำร้ายใครเหมือนรัฐบาลในอดีตที่ ร.ต.อ.เฉลิมคุ้นเคยเชื่อว่าคนไทยทราบดีว่ารัฐบาลไหนชอบใช้อำนาจทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม ขนาดองค์กรอิสระต่างๆยังถูกแทรกแซง มันใจว่ารัฐบาลพร้อมชี้แจงในทุกประเด็น แต่รัฐบาลนี้ทำงานมา 5 เดือนฝ่ายค้านควรอภิปรายการทำงานในช่วง 5 เดือนของรัฐบาลชุดนี้ ไม่ใช่ย้อนไปอภิปรายเรื่องเก่า ไม่เช่นนั้นคงประท้วงกันไปมา เพราะต่างฝ่ายต่างเอาเรื่องราวในอดีตมาอภิปราย หากมีการทุจริตตรงไหนอภิปรายมาตนจะรอดูหลักฐานแต่มันใจว่ารัฐบาลบริหารงานโปร่งใส ไม่มีทุจริตคอร์รัปชัน ฝ่ายค้านคงไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ วันนี้รัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อประชาชน มีผลงานมากมาย ประชาชนจะเป็นเกราะป้องกันให้กับรัฐบาล

วิป รบ.วางไว้ 3 วัน ถก พ.ร.บ.งบฯ 63

นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาลกล่าวว่า ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ในวันที่ 8-9 ม.ค. วิปรัฐบาลจะนัดประชุมเพื่อเตรียมพร้อมการพิจารณาเบื้องต้นวางกรอบเวลาเอาไว้ 3 วัน ระหว่างวันที่ 8-10 ม.ค. อาจเสร็จก่อนโดยใช้เวลาไม่ครบ 3 วันก็ได้ ขึ้นอยู่กับที่ประชุม วิปทั้ง 2 ฝ่ายคงไม่ต้องกำหนดหรือจัดสรรเวลาการอภิปรายเพราะการอภิปรายในวาระ 2-3 คงเป็นเรื่องของ กมธ.ที่สงวนความเห็น และ ส.ส.ที่สงวนคำแปรญัตติเมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จเรียบร้อย คาดว่านายกฯคงมากล่าวขอบคุณสภาในช่วงท้ายของการประชุมด้วยตัวเอง

มันใจ 3.2 ล้านล้านผ่านฉลุยแน่

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกวิปรัฐบาล กล่าวว่า วิปรัฐบาลได้เตรียมพร้อมทุกอย่างสำหรับการประชุมงบประมาณฯ โดยทางสภาฯ ได้มีคำสั่งให้ กมธ.ทุกคณะหยุดประชุมเพื่อโฟกัสกับการพิจารณางบประมาณฯ วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทเต็มที่ เชื่อว่าการพิจารณาตลอด 3 วัน จะผ่านไปด้วยความเรียบร้อย เพราะร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ฉบับนี้ ถือเป็นการทำงานร่วมกันด้วยดีของ กมธ. ทั้งจากซีกฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน มี กมธ.ขอสงวนความเห็นไว้ 25 คน และมี ส.ส.สงวนคำแปรญัตติไว้ 146 คนเชื่อมั่นว่าจะผ่านสภาฯไปได้และส่งผลให้วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบในกรอบเวลา 20 วันต่อไป เชื่อ

ว่าไว้ปัญหาเพื่อนำงบประมาณที่ล่าช้าไปจากวงรอบเดิม เร่งหมุนเวียนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ปชป.ขอ ส.ว.อย่ากลัวเสียอำนาจ

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายรามณรงค์เชวงไชยโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการศึกษานโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 จะเป็นเวทีที่จะระดมความคิดเห็นเห็นทั้งพรรคการเมือง ทั้งภาคประชาชน ศึกษาในรายละเอียดถึงข้อดี ข้อเสีย การตั้งต้นจากการรับฟังทุกความเห็นจะเป็นกุญแจสำคัญให้เห็นถึงจุดหมายปลายทาง ทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ส่วนกรณีที่มี ส.ว.บางส่วนแสดงความเห็น เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะเป็นประเด็นปัญหาถกเถียงกัน หากไม่รับฟังอย่างจริงจังอาจเกิดปัญหาได้ และกมธ.ชุดนี้จะไม่สัมฤทธิ์ผล รัฐธรรมนูญมาตรา 256 ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ การศึกษาเพื่อให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้เสียงข้างมากในรัฐสภา เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อกระบวนการปรับแก้ให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ส.ว.อย่ากลัวที่จะเสียอำนาจ หากการเสียอำนาจนั้นเพื่อเป็นการนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ที่มาของ ส.ว.กับอำนาจหน้าที่ ควรมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขณะนี้เป็นขั้นตอนการตั้งต้นศึกษา จึงไม่ควรเริ่มต้นขัดแย้งใดๆ ขอให้มุ่งไปข้างหน้าเพื่อทำให้ได้ประโยชน์มากกว่า

ซัดใช้ รธน.เป็นเงื่อนไขป่วน

ด้าน นพ.วงศ์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรคพลังประชาชนไทย (ปชช.) โพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุว่า “แก้รัฐธรรมนูญหรือแก้กติกการเมือง” การประกาศสิทธิรัฐธรรมนูญ และหาว่ารัฐธรรมนูญเสงขวยทุกมาตราเป็นการสะท้อนว่าพวกลัทธิสังคมนิยมแผนการเอารัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไขป่วนเมือง ถ้าเป็นคนจริงเขาไม่ควรที่จะลงเลือกตั้งเป็นผลผลิตของรัฐธรรมนูญที่พวกเขาแต่การลงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญและหลายครั้งก็ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเท่ากับไม่ใช้ของจริง หวังนำมาสร้างเงื่อนไขเท่านั้น แม้หลายฝ่ายจะกล่าวว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นฉบับที่ดีที่สุด แต่ก็เกิดผลพวงระบอบทักษิณเหิมเกริมใช้อำนาจไม่ชอบ ประชาชนออกมาขับไล่ นำไปสู่การปฏิวัติเท่ากับว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช้ทางออกของประเทศ ยืนยันว่าแม้จะแก้รัฐธรรมนูญอย่างไร ถ้านักการเมืองยังไม่ปรับปรุงตัว ประเทศก็เกิดปัญหาอยู่ดี เชื่อว่าถ้านักการเมืองคิดทำเพื่อชาติและประชาชน ต่อให้ทหารทั้งกองทัพก็ดันไม่อยู่

“นิกร” ชมจุดยืน “ชวน” ยึดหลักปชต.

นายนิกร จ่านอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะ กช.วิสามัญพิจารณาการศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ความเห็นของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ไม่เห็นด้วยกับที่มา ส.ว. ในโควตาผ.เหล่านี้ว่าเป็นการเสนอตามหลักประชาธิปไตยเป็นข้อเสนอที่ถูกต้องเป็นไปตามครรลองมองในแง่ที่ถูกต้องแต่จะทำให้หรือไม่ต้องให้กรรมการพิจารณากันไปเมื่อถามถึงกรณีที่มีฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและหวังน็อกให้ได้ นายนิกรตอบว่า เรื่องนี้เอาไว้พูดกันที่หลังดีกว่า

ลือ “กรณ์” จ่อแยกไปตั้งพรรคใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ ถึงความเคลื่อนไหวของนายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตรมว.คลัง และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปัจจุบันแม้จะเป็น ส.ส.ของพรรค แต่กลับไม่มีตำแหน่งบริหาร หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ใดๆ ของพรรค จนมีกระแสข่าวว่ามีการหารือกับกลุ่มนักธุรกิจที่สนิทสนม อาทิ นายธรรมพล ฐิติเนตร หรือโจ แอร์เอเชีย อดีตซีอีโอสายการบินแอร์เอเชีย ที่มีข่าวมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วว่ามีกรรวมกลุ่มนักธุรกิจที่สนใจจะก้าวเข้าสู่วงการเมือง เพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ เพราะเห็นว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันเอื้อต่อการตั้งพรรคการเมืองขนาดเล็ก ทั้งนี้ยังมีการให้อดีต ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ที่ใกล้ชิด ทาบตามไปยัง ส.ส.พรรคอนาคตใหม่บางคน หลังมีการวิเคราะห์และคาดการณ์ว่าหากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ อาจทาบตามให้เข้ามาร่วมงานด้วย โดยชูชื่อนายกรณ์เป็นแกนนำพรรค มีการดูช่องทางขอกฎหมายตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงรัฐธรรมนูญ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงปี 2563

เจ้าตัวปัดแค่ข่าวลือยังอยู่ ปชป.

ด้านนายกรณ์ จาติกวณิช ให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆ ตอนนี้อยู่ที่ลี้ภัยขอลี้ภัย ขอตอบตามข้อเท็จจริงว่า ตอนนี้อยู่เป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ สักพักหน้าก็จะทำหน้าที่ในสภาฯร่วมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ในวาระ 2-3

แต่ยอมรับมีคนชวนตั้งพรรคจริง

ต่อมานายกรณ์ จาติกวณิช โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ช่วงนี้ข่าวเยอะ ชวนตั้งตามนี้ ผมยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ อยู่เหมือนเดิม อาทิตย์นี้เตรียมโหวต พ.ร.บ.งบ

ประมาณฯ เชิญติดตามการอภิปราย 2.มีคนมาคุยด้วยเรื่องตั้งกลุ่ม ตั้งพรรคจริง ทุกคนล้วนอยากเห็นประเทศเรามีการพัฒนา แต่ขอกรุณากลับไปดูข้อ 1 อีกครั้ง 3.พลังประชารัฐไม่เคยทาบตามผมให้ไปทำอะไร 4.ผมไม่เคยทาบตามใครจากอนาคตใหม่ 5.พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยทาบตามผมให้ลงผู้ว่าฯ กทม. และอย่างเดียวที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เคยทาบตามคือให้ไปเป็นรองประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ซึ่งได้ปฏิเสธไปเมื่อหลายเดือนมาแล้ว ในอนาคตหากผมจะตัดสินใจทำอะไร จะชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาในพื้นที่ที่สมอบรับ”

“เทพไท” จะแจกหมอนยางพารา

วันเดียวกัน นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไปถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนภาคใต้ว่า จากการลงพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราจำนวนมาก ถึงสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำถึงลงเรื่อยๆ แม้รัฐบาลจะประกาศใช้นโยบายประกันรายได้เกษตรกรแล้วก็ตาม แต่เป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือเฉพาะหน้าไม่ทั่วถึงกับเกษตรกรทุกคน ดังนั้น ในการประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในวันที่ 7 ม.ค.นี้ จะยกเรื่องดังกล่าวขึ้นสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาจากรัฐมนตรีของพรรค ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราใจเย็นอีกนิด รอฟังแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐบาลก่อนนัดชุมนุมอีก ส่วนที่นายชัชชาติผู้ว่าฯ กทม. วิเคราะห์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้น ตนขอเสนอแนวทางแก้ไขให้รัฐบาลด้วย คือขอให้รัฐบาลจัดงบประมาณปีละ 1 แสนล้านบาท รับซื้อน้ำยางพารา นำไปทำถนนลาดยางในชนบท เป็นการลงทุนปรับโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ และยังแก้ไขปัญหามากกว่าโครงการทำหมอนยางพาราประชารัฐ 30 ล้านใบ ที่เป็นเพียงนโยบายประชานิยมแบบเดิมๆ

“ธรรมนัส” แจงอยู่ระหว่างศึกษา

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกระแสข่าวว่ามีการเตรียมของบกลาง 18,000 ล้านบาท จัดทำโครงการหมอนยางพาราประชารัฐ 30 ล้านใบ ว่า ไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างมอบหมายคณะทำงานหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการใช้ยางพาราตามนโยบาย นายชัชชาติ ไม่ได้ขอสรุปว่าจะทำโครงการใด และใช้งบประมาณเท่าไร เนื่องจากการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเชิญผู้แทนสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางมาให้ข้อเสนอแนะเป็นระยะ หากวิธีการใดไม่เหมาะสม

จะไม่ปฏิบัติเด็ดขาด

ผอ.ร.ร.กาฬสินธุ์จวกคนปั่นวุ้นไล่ลุง

นายเอกภักษ์ สารปริง ผอ.โรงเรียนอนุกุลนารี อ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวชี้แจงกรณีมีผู้โพสต์เฟสบุ๊ค “อนาคตใหม่-อุบลราชธานี” จัดงานว่าววังไล่-ลุง วันที่ 12 ม.ค. มีนายชโนทัย มาตศรี เป็นแกนนำว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นการพยายามสร้างความปั่นป่วนปลุกระดมเยาวชนเด็กวัยนี้มีหน้าที่เรียนหนังสือการที่กลุ่มของนายชโนทัยอ้างตนว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ไม่เอาเผด็จการเป็นการปลุกระดมที่ไม่ควรเกิดขึ้น ขอให้ผู้ที่คิดจะมาปลุกระดมนักเรียน ให้ตระหนักและคิดให้มากการที่นำการเมืองที่ยั่วยุปลุกปั่นตามกระแสให้สังคมเกลียดชัง เป็นการสร้างความระบาดทางอารมณ์ผู้ปกครองควรแนะนำบุตรหลานให้เข้าใจและทางโรงเรียนมีหน้าที่ให้การศึกษาเพื่อพัฒนาคน ไม่ควรตกเป็นเครื่องมือของใคร

“อนุศิษฐ์” เรียกร้องรัฐอย่าคุกคาม

น.อ.อนุศิษฐ์ นาคทรัพย์ เลขานุการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวุ้นไล่ลุงเป็นการแสดงออกของพี่น้องประชาชนตราบใดที่อยู่ในกรอบของกฎหมายภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องย่อมถือเป็นสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกคน ที่จะดำเนินการได้ในฐานะเสรีชนไม่เชื่อว่าการแสดงออกในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยและทำให้เกิดความวุ่นวาย ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่าคุกคามผู้แสดงออกตามสิทธิเสรีภาพและให้การปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวุ้นไล่ลุงอย่างเป็นธรรมเหมือนกับผู้ทำกิจกรรมอื่นๆ

โพลชี้พลังเงียบหันหลังให้รัฐบาล

นายเนพลกรรณิกาผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจความเห็นจากประชาชนผ่านระบบ Net Super Poll จำนวน 2,827 ตัวอย่าง เรื่องลางร้ายรัฐบาลพบว่าแนวโน้มกลุ่มพลังเงียบลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากช่วงหลังเลือกตั้งที่เคยสูงถึงร้อยละ 56.1 ในเดือน เม.ย.62 ตกฮวบลงมาอยู่ที่ร้อยละ 29.4 ในต้นเดือน ม.ค.63 นี้คือลางร้ายของเสถียรภาพทางการเมืองและของรัฐบาลเพราะกลุ่มพลังเงียบกำลังกระจายตัวไปอยู่ในกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลที่ร้อยละ 36.6 และอยู่ในกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 34.0 ขณะที่ผลสำรวจเสียงประชาชนในโลกโซเชียลพบว่า การสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล เช่น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯและกิจกรรมอื่นๆเช่น วุ้นไล่ลุงเข้าถึงคนในโลกโซเชียลมากถึง 7,278,575 คนและมีการพูดถึงกลุ่มเคลื่อนไหววุ้นไล่ลุง 146,962 คน ขณะที่การสื่อสารของนายกฯเกี่ยวกับกิจกรรมวุ้นไล่ลุงเพื่อแผ่นดิน เข้าถึงเพียง 589,224 คน และมีคนพูดถึงเพียง 1,410 คนเท่านั้น

‘ธรรมนัส’ไม่ไม้ ยางโลละ‘65บ.’ ‘เทพไท’หักหน้า

ไทยโพสต์ ● “ธรรมนัส” ฟุ้งจะทำให้ราคา ยางเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 65 บาท ขณะที่ “เทพไท” หักหน้ารัฐบาล แก้ปัญหาสู่รัฐบาล อภิลิขิตีไม้ได้ นโยบายประกันรายได้เกษตรกร เป็นแค่มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะ หน้า แกรมไม่ทั่วถึง เดือน “จตุรศร” แก้ปัญหา ก่อนชาวสวนยางชุมนุมกดดันรัฐบาล

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกระแสข่าวว่ามีกรมเตรียมของกลาง 18,000 ล้านบาท จัดทำโครงการหมอนยาง พาราประชารัฐ โดยรับซื้อน้ำยาง 150,000 ตัน จากสถาบันเกษตรกรมาผลิตหมอน 30

อ่านต่อหน้า 11

‘ธรรมนัส’ ไม่ไม้

ล้านใบ เพื่อแจกแก่ประชาชนและให้หน่วย ราชการนำไปใช้ เป็นโครงการต่อเนื่อง 4 ปี ซึ่งปีนี้จะเริ่มผลิต 3,000,000 ใบ ใช้งบ กลาง 4,000 ล้านบาท แจกชุดแรกตั้งแต่ 1 ก.พ.ถึง 30 พ.ย.นี้ ว่าตนไม่เคยให้สัมภาษณ์ เรื่องดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างมอบ หมายคณะทำงานหาแนวทางที่เหมาะสม ในการส่งเสริมการใช้ยางพาราใน ประเทศตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งสั่งการให้กระ ทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับกระ ทรวงต่างๆ ชื้อยางพาราไปแปรรูปเพื่อใช้ ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะทำให้ราคา ยางพาราปรับสูงขึ้น จากปัจจุบันราคา ยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 40-42 บาทต่อกิโลกรัม โดยพรรคพลังประชารัฐ ได้หาเสียงไว้ว่าจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นเป็น กิโลกรัมละ 65 บาท

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ได้ มอบหมายคณะทำงานศึกษาการนำยาง

พารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และใช้ ประโยชน์หลายรูปแบบ ยังไม่ได้ข้อสรุป ว่าจะทำโครงการใดและใช้งบประมาณ เท่าไร เนื่องจากการใช้งบประมาณแผ่นดินจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ซึ่งเชิญผู้แทนสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางมาให้ข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ หากวิธีการใดไม่เหมาะสม จะไม่ปฏิบัติอย่างเด็ดขาด เพื่อให้การ ใช้งบประมาณแผ่นดินมีความคุ้มค่าและ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งเกษตรกรและ ประชาชน

ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นคร ศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้ รับการบอกร้องทุกข์จากพี่น้อง เกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นจำนวนมาก ถึงสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ ลงเรื่อยๆ เพราะพี่น้องเกษตรกรชาวสวน ยางมีรายได้เลี้ยงครอบครัวจากการขาย ยางพาราเพียงอย่างเดียว เมื่อราคาตกก็ กระทบต่อรายได้ของครอบครัวที่ต้องรับ ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การส่งเสียบุตร หลานเรียนหนังสือ ค่าผ่อนรถยนต์ และ ดอกเบี้ยเงินกู้ของ ธ.ก.ส. ล้วนแล้วแต่มี ความจำเป็นทั้งสิ้น ซึ่งในขณะนี้ราคายาง พาราในท้องตลาดราคากิโลกรัมละ 30-35 บาท และมีแนวโน้มจะตกต่ำลงเรื่อยๆ

เขากล่าวว่า แม้ว่านโยบายของรัฐ บาลในการประกันรายได้เกษตรกรได้ ประกาศใช้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเพียงมาตร การช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะหน้า ไม่ทั่ว ถึงกับเกษตรกรทุกคนเหมือนราคาทั่วไป ในท้องตลาด ทำให้ชาวสวนยางพาราทุก คนหวนระลึกถึงยุครัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อปี 2553 ที่ราคายางพารา สูงถึงกิโลกรัมละ 180-200 บาท ซึ่งโอกาส อย่างนั้นคงไม่มีให้เห็นอีกแล้ว แต่ชาวสวน ยางก็คาดหวังเพียงให้ราคายางพารา กิโลกรัมละ 60 บาท เท่ากับราคาประกัน รายได้เกษตรกรในตอนนี้ เพื่อรัฐบาลจะได้ ไม่ต้องแบกภาระส่วนต่างจากราคาประกัน รายได้ของเกษตรกร ซึ่งเป็นภาระด้านงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลจำนวนมาก

สำหรับนโยบายประกันรายได้

เกษตรกรในจำนวนพืชหลัก 5 ชนิด คือ ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ยางพารา และปาล์มน้ำมัน รัฐบาลได้แก้ปัญหาหาราย ได้ให้กับเกษตรกรทุกอาชีพได้ระดับ หนึ่ง ยกเว้นเกษตรกรชาวสวนยางพารา เท่านั้น ส่วนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม รัฐบาลประกันรายได้ราคาปาล์มน้ำมัน 18% ราคากิโลกรัมละ 4 บาท แต่ขณะนี้ ราคายางปาล์มน้ำมันขยับสูงขึ้นเป็นกิโลกรัม ละ 6.50 บาท สูงกว่าราคาประกันรายได้ เกษตรกรของรัฐบาลแล้ว ทำให้รัฐบาลไม่ ต้องชดเชยส่วนต่างใดๆ ทั้งสิ้น

นายเทพไทกล่าวว่า สำหรับราคา ยางพาราที่ตกต่ำลงเรื่อยๆ ในขณะนี้ นับ ว่าเป็นความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ใน ฐานะที่เป็น ส.ส.คนหนึ่งที่ มีพื้นที่เลือก ตั้งประกอบด้วยเกษตรกรชาวสวนยางพารา เป็นส่วนใหญ่ จะนำปัญหานี้เข้าหารือใน ที่ประชุม ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ใน วันที่ 7 ม.ค.ก่อน เพื่อสอบถามปัญหาและ แนวทางแก้ไขจากรัฐมนตรีของพรรค ทั้ง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เบื้องต้น ก่อนที่พี่น้องเกษตร กรชาวสวนยางพาราจะนัดชุมนุมเคลื่อน ไหวกอดดันรัฐบาลต่อไป

“ขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง พาราใจเย็นอีกนิด รอฟังแนวทางแก้ไขปัญหา ของรัฐบาลก่อน และตนในฐานะ ส.ส.คน หนึ่งจะไม่นิ่งดูดาย จะทำหน้าที่เป็นปากเสียง ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน”

ส่วนที่ พล.อ.ประยุทธ์ตำหนิผู้ทิว พากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของ รัฐบาลว่าไม่ได้เสนอแนวทางแก้ไขด้วยนั้น นายเทพไทกล่าวว่า วันนี้เมื่อตนเองได้พูด ถึงปัญหาราคายางพาราตกต่ำแล้ว จะขอ เสนอแนวทางแก้ไขให้รัฐบาลด้วยคือ ขอ เสนอให้รัฐบาลจัดงบประมาณปีละ 1 แสน ล้าน รับซื้อน้ำยางพารา เพื่อนำไปทำถนน ลาดยางในชนบท แก้ปัญหาถนนลูกรังทั่ว ประเทศ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 8-9 แสน กิโลเมตร เป็นการลงทุนปรับโครงสร้างพื้น ฐานของคนในชนบทครั้งใหญ่ คุ้มค่าแก่ การลงทุน จะได้รับประโยชน์หลายในด้าน

อาทิ 1.เป็นการล้างสต็อกยางทั้งหมด ทำให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น 2.คนใน

ชนบทจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีถนนปลอดฝุ่นใช้สัญจรไปมาในหมู่บ้าน 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้คล่องตัว สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม หาก พล.อ.ประยุทธ์รับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว เชื่อว่าสามารถแก้ไขปัญหาราคายางพาราได้มากกว่าโครงการทำหมอนยางพาราประชารัฐ 30 ล้านใบ แจกให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงนโยบายประชานิยมแบบเดิมๆ เท่านั้น.

ชี้อัดแสนล.แก้'เอสเอ็มอี'วิดเป้า ชง'จรินทร์'พื้นร้านธงฟ้าคุมราคา

เอกชนประธานเสียงรัฐทุ่มแสนล้าน'อุ้มเอสเอ็มอี'ไม่ตรงจุด ไม่ต่างมาตรการ
ให้กู้เก่าๆ 'รอง ปธ.หอค้ำ'มองแรงส่งน้อยให้จีดีพีโต 3% เนะปล่อยสินเชื่อง่ายๆ
ดีกว่า ด้านผู้ส่งออกมองแค่ต่อลมหายใจ ค่าภายในชง'จรินทร์'พื้นร้านธงฟ้า
คุมราคา (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

เอสเอ็มอี

รัฐทุ่มแสนล.เอสเอ็มอีชี้ไม่ตรงจุด

เมื่อวันที่ 4 มกราคม นายพรชัย รัตนดริยภพ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือข่ายผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย กล่าวถึงกรณีรัฐบาลเตรียมใช้มาตรการดูแลผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) เสริมแกร่ง เพิ่มทุนสร้างไทย เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยใช้งบเงิน 100,000 ล้านบาท ช่วยเหลือเอสเอ็มอีกว่า 100,000 ราย นั้น เบื้องต้นมองว่ามาตรการที่ออกมาไม่ได้แตกต่างจากมาตรการช่วยเหลือที่ผ่านมามากนัก โดยเป็นการเพิ่มวงเงินกู้ยืมให้เอสเอ็มอีที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งที่ผ่านมาก็ยังพบปัญหา เนื่องจากเอสเอ็มอีที่มีความจำเป็นในการกู้เงิน ไม่สามารถกู้ได้ เพราะยอดขายลดลง ทำให้ตัวเลขการเงินไม่ออกมาดีเท่าที่ควร ส่วนเอสเอ็มอีที่ไม่มีความจำเป็นต้องกู้ เพราะวงเงินที่มีอยู่ก็เพียงพอในการประกอบธุรกิจ ไม่ได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการดังกล่าว

"ภาวะเศรษฐกิจที่กำลังมีปัญหาในขณะนี้ ทำให้เอสเอ็มอีหลายรายยอดขายลดลงจำนวนมาก ซึ่งเมื่อยอดขายลดลงรายได้จะลดตามด้วย จึงมองว่าผู้ที่ไม่มีความสามารถในการกู้ ก็ยังกู้ไม่ได้เหมือนเดิม แม้มีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือจากมาตรการที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าหลายมาตรการเกือบเป็นไปได้ เช่น การพินกำลังซื้อให้กับประชาชนทั่วไป ผ่านมาตรการชิมช้อปใช้ แต่ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้สิทธิรับ

เงิน 1,000 บาท ใช้เงินควบคู่ไปกับกระเป๋า 2 เพื่อให้ใช้ทั้งเงินของรัฐและเงินของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจจริงๆ แต่พอไม่ได้กำหนด คนก็ใช้แค่เงิน 1,000 บาทเท่านั้น ทำให้ผลเชิงบวกที่ออกมาไม่ได้ดีเท่าที่ควร" นายพรชัยกล่าว

นายพรชัยกล่าวว่า มาตรการใหม่ที่ออกมาคงไม่แตกต่างจากมาตรการให้กู้เก่าๆ มากนัก โดยเฉพาะการกำหนดไว้ให้ต้องอยู่กับธนาคารใดธนาคารหนึ่งเท่านั้น ซึ่งกระบวนการอนุมัติต่างๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า ทำให้ผลที่ออกมาไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จริงๆ โดยมองว่าหากรัฐบาลอยากให้มาตรการที่ออกมา เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ ควรจัดสรรงบประมาณลงไปยังธนาคารพาณิชย์ ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ทำธุรกรรมทางการเงินไว้อยู่แล้ว เพราะเชื่อว่าธนาคารเหล่านี้รู้จักลูกค้าของตนเองดี ทำให้การอนุมัติสินเชื่อไปจะไม่เกิดเป็นหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) แน่นนอน

นายพรชัยกล่าวว่า ความจริงแล้วการที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ถือเป็นสิ่งที่ดีและถูกทางแล้ว แต่ยังไม่ตรงจุดเท่าที่ควร โดยมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่จะออกมา มองว่าคงช่วยเหลือผู้ประกอบการได้บ้าง แต่การเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมคงมีน้อย สำหรับทิศทางเศรษฐกิจปี 2563 หากมองในแง่ดีคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่าขณะนี้แล้ว เนื่องจากตอนนี้เศรษฐกิจเจอหลายปัจจัยกระทบ จนชะลอการเติบโตลง จึงเชื่อว่าน่าจะมีแรงสนับสนุนจากปัจจัยใหม่ๆ ให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง

'หอค้ำ'มองแรงส่งน้อยให้จีดีพีโต3%

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ

สภาพการค่าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีรัฐบาลทุ่มงบกว่าแสนล้านบาทช่วยเหลือเอสเอ็มอีนั้น เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลจะใช้งบประมาณสนับสนุนเอสเอ็มอี แต่หากต้องการช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ (จีดีพี) ให้ไปถึง 3% มองว่ายังไม่เป็นผล มีแรงส่งที่น้อยเกินไป และไม่สามารถทำได้ เนื่องจากภาพรวมการส่งออกในปี 2562 ติดลบ 3% หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท

"การที่รัฐบาลทุ่มงบประมาณเพียง 1 แสนล้านบาท จึงยังเป็นตัวเลขที่น้อยอยู่ แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถทำให้จีดีพีปี 2563 โตถึง 3% ได้ เพราะปีงบประมาณปี 2563 จะมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ เชื่อว่าภาครัฐและหน่วยงานราชการจะมีการเบิกจ่าย ที่เป็นแรงกระตุ้นหลักที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน" นายสนั่นกล่าว

นายสนั่นกล่าวต่อว่า ยืนยันว่าหากรัฐบาลต้องการดันให้ธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นแกนหลักในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ไปถึง 3% ยังเป็นไปได้ยาก เนื่องจากสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่อง และปัจจุบันหลุดมาอยู่ที่ 29.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีล้มหายไปตั้งแต่ปี 2562 จึงอยากขอให้ภาครัฐพิจารณาในเรื่องของงบประมาณใหม่อีกครั้ง เชื่อว่ารัฐบาลไทยมีเสถียรภาพพอที่จะทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีกลับมาฟื้นตัวขึ้นได้

เนะรัฐปล่อยสินเชื่อง่ายๆดีกว่า

นายสนั่นกล่าวว่า โดยอยากเสนอแนะให้มีการช่วยเหลือในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร เข้าใจว่าตอนนี้แม้แต่ธุรกิจธนาคารเองก็เริ่มมีการล้มครอน แต่ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ จึงอยากให้มีการผ่อนปรนมากกว่า รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการควบคุมให้ทั้ง

ธนาคารและเอสเอ็มอียังสามารถอยู่ต่อไปได้ โดยไม่ลดการเติบโตของกันและกัน

นายสนั่นกล่าวถึงกรณีการยกเลิกใช้ถุงพลาสติกว่า จากการยกเลิกดังกล่าว ในเบื้องต้นผู้ประกอบการที่ผลิตถุงพลาสติกในประเทศต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้ว เพราะอาจปรับตัวไม่ทัน แต่เมื่อเป็นเทรนด์ของโลก ผู้ประกอบการต้องรีบทำความเข้าใจและปรับตัวให้ทัน เพื่อให้ธุรกิจยังสามารถเติบโตต่อไป

ผู้ส่งออกมองแค่ต่อลมหายใจ

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก เปิดเผยว่าในช่วงเงินบาทอ่อนบาทช่วยเหลือเอสเอ็มอีแสนรายนั้น มองว่าเป็นการช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเท่านั้น เนื่องจากช่วงปีที่ผ่านมามี เอสเอ็มอีต้องเจ๊งหนักมากพอสมควร โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าเต็มที่ ส่วนเอสเอ็มอีที่ทำธุรกิจในประเทศ ก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจโลก

“คนส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทำให้ไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย การหมุนเวียนของเศรษฐกิจจึงไม่ค่อยเกิด เมื่อเอสเอ็มอีผลิตอะไรออกมา ทั้งสินค้าและบริการก็ขายได้ยาก ทำให้การทำกำไรทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากฝั่งความต้องการของผู้บริโภคมีไม่มาก การผลิตสินค้าก็ทำได้น้อยลง เมื่อผลิตสินค้าน้อยขึ้น ต้นทุนก็สูงขึ้น ทำให้ความสามารถในการลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ทำได้ยากมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้รับผลกระทบด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นในส่วนของการปรับขึ้นค่าแรง ทำให้ภาพรวมดูเป็นการต่อลมหายใจให้เอสเอ็มอี ท่ามกลางสภาวะที่ฝืดเคืองเท่านั้น” นายวิศิษฐ์กล่าว

ช่วยลดต้นทุนตอบใจภัยดีกว่า

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า มาตรการที่ออกมา เป็นมาตรการระยะสั้น คาดว่าจะช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เอสเอ็มอีมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการผ่อนจ่ายหนี้ค้าง เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจก่อน และหากมีการขอเพิ่มเพื่อพยุงธุรกิจ มีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากตัวเลขการเงินไม่ดี ทำจึงยากที่ธนาคารพาณิชย์จะอนุมัติเงินกู้ใหม่ให้ แต่หากมีมาตรการผ่อนปรนออกมา อาจช่วยบรรเทาได้บ้าง โดยมาตรการที่คาดว่าจะตอบใจภัยที่สุดคือ การลดต้นทุนต่างๆ ที่เกิดจากภาครัฐ อาทิ การเก็บค่า

ธรรมเนียมและการขออนุญาตต่างๆ เพราะค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ถือเป็นต้นทุนที่มองไม่เห็น

เกาะติดสงครามการเมืองโลก

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า สำหรับกรณีข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและอิหร่าน เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินภาพในระยะยาวได้ เพราะสถานการณ์ดูยังมีความรุนแรงอยู่ แต่หากมองในมุมที่คาดว่าเหตุการณ์จะเกิดแค่ช่วงสั้นๆ จะส่งผลกระทบต่อเรื่องการเงิน ต้นทุน ราคาน้ำมัน และการขนส่งโลจิสติกส์ในช่วงสั้นๆ แต่หากยืดเยื้อยาวนาน ผลกระทบก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่การบานปลายยังมีข้อจำกัด เพราะเกิดขึ้นในระหว่างประเทศกับประเทศ หากเกิดขึ้นในวงกว้างมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ไม่เฉพาะภาคการส่งออกในประเทศเท่านั้น ส่วนเหตุการณ์จะรุนแรงและบานปลายจนเกิดเป็นสงครามขึ้นหรือไม่นั้น มองว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่ยังคงคาดหวังให้

คลี่คลายได้ในเร็ววัน

แบงก์ชี้แนวโน้มบาทอ่อน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานข่าว ระบุว่าขณะนี้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลง กรอบการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างระมัดระวังมากขึ้น หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ส่งสัญญาณดูแลสถานการณ์ค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด และเงินบาทแข็งค่าหลุด 30.00 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ไปอยู่ที่ 29.75 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถือเป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบ 6 ปี 6 เดือน ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบางช่วงส่งท้ายปี 2562 และสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นในตะวันออกกลาง ถือเป็นอีกปัจจัยกดดันต่อเงินบาทปลายสัปดาห์เช่นกัน

ทั้งนี้ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านวันที่ 6-10 มกราคม 2563 ประเมินกรอบเงินบาทเคลื่อนไหว 30.00-30.30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ โดยปัจจัยในประเทศที่ตลาดติดตามคือการพิจารณาว่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ส่วนปัจจัยต่างประเทศคือการเจรจาการค้าสหรัฐและจีนในเฟสต่อไป สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่าน การพิจารณาว่างข้อตกลงการถอนตัวจากยุโรปของอังกฤษ (เบร็กซิต) ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2562 ของจีน รวมถึงการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงาน การจ้างงานภาคเอกชน ดัชนีพีเอ็มไอ และไอเอสเอ็มอีในภาคบริการของเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

'เทพไท'ขอสวนยางหยุดมีอบ

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในภาคใต้ว่า จากการลงพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้รับการบอกกล่าวและร้องทุกข์จากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นจำนวนมาก ถึงสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำดั่งลงเรื่อยๆ สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เมื่อราคายางพาราตกต่ำก็กระทบต่อรายได้ของครอบครัว ที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การส่งเสียบุตรหลานเรียนหนังสือ ค่าผ่อนรถยนต์ และดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นทั้งสิ้น ขณะนี้ราคายางพาราในท้องตลาดราคากิโลกรัม (กก.) ละ 30-35 บาท และมีแนวโน้มจะตกต่ำลงเรื่อยๆ แม้ว่านโยบายของรัฐบาลในการประกันรายได้เกษตรกรได้ประกาศใช้แล้วก็ตาม แต่เป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะหน้า ไม่ทั่วถึงกับเกษตรกรทุกคนเหมือนราคาทั่วไปในท้องตลาด ทำให้ชาวสวนยางพาราทุกคนหวอนรังถึงยุครัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อปี 2553 ราคายางพาราสูงถึง กก.ละ 180-200 บาท โอกาสอย่างนั้นคงไม่มีให้เห็นอีกแล้ว แต่ชาวสวนยางก็คาดหวังเพียงให้ราคายางพารา กก.ละ 60 บาท เท่ากับราคาประกันรายได้เกษตรกรในตอนนี้

นายเทพไทกล่าวว่า สำหรับนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ในจำนวนพืชหลัก 5 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมันนั้น รัฐบาลได้แก้ปัญหาภัยได้ให้กับเกษตรกรทุกอาชีพได้ระดับหนึ่ง ยกเว้นเกษตรกรชาวสวนยางพาราเท่านั้น ส่วนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม รัฐบาลประกันรายได้ราคาปาล์มน้ำมัน 18% ราคา กก.ละ 4 บาท แต่ขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันขยับสูงขึ้นเป็น กก.ละ 6.50 บาท สูงกว่าราคาประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลแล้ว ทำให้รัฐบาลไม่ต้องชดเชยส่วนใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนราคายางพาราที่ตกต่ำลงเรื่อยๆ ในขณะนี้ นับว่าเป็นความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส จะนำปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เข้าหารือในที่ประชุม ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ในวันที่ 7 มกราคมนี้ เพื่อสอบถามปัญหา และแนวทางแก้ไขจากรัฐมนตรีของพรรค ทั้งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ก่อนชาวสวนยางพาราจะนัดชุมนุมเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลต่อไป

ชง3ข้อสวน'บิกตู'แก้ราคาตก

นายเทพไทกล่าวว่า ส่วนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตำหนิผู้วิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าไม่ได้เสนอแนวทางแก้ไขด้วยนั้น วันนี้เมื่อได้พูดถึงปัญหาราคายางพาราตกต่ำแล้ว จะขอเสนอแนวทางแก้ไขให้รัฐบาลด้วย คือขอเสนอให้รัฐบาลจัด

งบประมาณปีละ 1 แสนล้านบาท รับซื้อน้ำยางพารา เพื่อนำไปทำถนนลาดยางในชนบทแก้ปัญหาถนนลูกรังทั่วประเทศ มีระยะทางประมาณ 8-9 แสนกิโลเมตร เป็นการลงทุนปรับโครงสร้างพื้นฐานของคนในชนบทครั้งใหญ่ คุ่มค่าแก่การลงทุน จะได้รับประโยชน์หลายในด้าน เช่น 1.เป็นการล้างสต็อกยางทั้งหมด ทำให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น 2.คนในชนบทจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีถนนปลอดฝุ่นใช้สัญจรไปมาในหมู่บ้าน และ 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ได้คล่องตัว สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

“ถ้าหาก พล.อ.ประยุทธ์รับข้อเสนอดังกล่าวก็สามารถแก้ไขปัญหาราคายางพาราได้มากกว่าโครงการทำหมอนยางพาราประชารัฐ 30 ล้านใบแจกให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงนโยบายประชานิยมแบบเดิมๆ เท่านั้น” นายเทพไทกล่าว

เกษตรกรโอดราคายางแตะ4โลร้อย

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรชาวสวนยางพาราทยอยนำน้ำยางสดมาส่งขายยังจุดรับซื้อน้ำยางภายในหมู่บ้าน แม้ราคายางจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นปีราคาคงต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 29-30 บาท จากปีที่ผ่านมาราคายางอยู่ที่กิโลกรัมละ 35-40 บาท ทำให้เกษตรกรมีความกังวลว่าราคายางจะปรับตัวลดลงไปอีกหรือไม่ ราคาใกล้เคียงเข้าสู่ 4 กิโลกรัม 100 บาท สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวสวนยาง เพราะสวนยางกับสภาวะค่าครองชีพ รายจ่ายปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ในแต่ละวันนั้นเพียงพอสำหรับการเลี้ยงชีพเท่านั้น

นายนำ เพชรฤทธิ์ เกษตรกรหมู่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา เปิดเผยว่า ทุกวันนี้รายได้หายไปเกินกว่าครึ่ง ชาวสวนยางเดือดร้อนอย่างหนัก รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย นอกจากกรีดยางแล้วก็พยายามสร้างรายได้อื่นเข้ามาเสริมในครัวเรือน แต่ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเช่นนี้ไม่ได้คิดจะทำแล้วประสบความสำเร็จเลย อยากให้รัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือขอให้ช่วยในเรื่องราคา ทำอย่างไรก็ได้ให้ราคายางไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 50 บาท เกษตรกรชาวสวนยางก็พออยู่ได้แล้ว ส่วนการประกัน

รายได้ ที่ทำอยู่นั้นมองว่าไม่ได้เป็นการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและระยะยาว

นายอุทัย วิจิตร ชาวสวนยางอีกรายใน ต.เขารูปช้าง กล่าวว่า วันนี้กรีดยางเท่าเดิมแต่รายได้ลดลงไปมาก ขณะที่ภาคการเมืองที่เคยมาหาเสียงไว้ก็ไม่ได้มาให้ความช่วยเหลือโครงการที่รัฐบาลช่วยขณะนั้นชาวสวนยางก็ไม่ได้รับอย่างทั่วถึง ดังนั้น คงจะต้องช่วยในเรื่องราคายางให้ปรับตัวขึ้นมาเพราะขณะนี้ 4 กิโลกรัม เกือบ 100 บาท เป็นราคาตกต่ำลงในรอบหลายปี

ผักใบราคาพุ่งรับตรุษจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบราคาขายปลีกผักสดตามตลาดของกรมการค้าภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เทียบกับ 3 มกราคม 2563 พบว่าพืชบางชนิดราคาสูงขึ้น เช่น คะน้า จากกิโลกรัม (กก.) ละ 15-20 บาท เป็น กก. 22-25 บาท ผักบุ้งจีนจาก กก.ละ 20-25 บาท เป็น 20-24 บาท กะหล่ำปลีจาก 10-12 บาท เป็น 15-18 บาท แดงกวาจาก 15-20 บาท เป็น 20-24 บาท ส่วนราคากวางตุ้งอยู่ที่ กก. 18-20 บาท ผักกาดขาวปลี 18-20 บาท มะเขือเทศผลใหญ่ กก. 22-25 บาท ถั่วฝักยาว กก. 35-38 บาท พริกเขียว กก. 12-15 บาท เป็นต้น ขณะที่ราคาผลไม้บางชนิดราคาสูงขึ้นด้วย เช่น ส้ม ในตลาดสดราคาตั้งแต่ 55-75 บาท/กก. สวนทางกับผลไม้บางชนิดราคาถูกลง เช่น กล้วย โดยประเมินว่าจะราคาจะยังขยับได้อีกจนถึงเทศกาลตรุษจีนที่มีความต้องการเพื่อการปรุงอาหารจำหน่ายและเพื่อการบริโภคสูงขึ้น

พณ.แจงเหตุกินเยาะตามเทศกาล

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำน้อยและบางพื้นที่เริ่มเจอผลกระทบภัยแล้งแล้ว จนกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและพืชผักบางชนิดเติบโตลดลงหรือผลผลิตเสียหายนั้น ขณะนี้กรมการค้าภายในประสานให้ค้าภายในจังหวัดและพาณิชย์จังหวัด ติดตามสถานการณ์ผลกระทบต่อสถานการณ์ปริมาณผลผลิตและราคาพืชผลที่ออกสู่ตลาดว่ามีปริมาณที่เพียงพอ ขาดแคลน หรือราคาผิดปกติอย่างไร หลังจากเบื้องต้นพบว่าราคาผักสดบางชนิดราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะพืชที่ต้องใช้น้ำในปริมาณที่สูง เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด ผักทำสลัด เป็นต้น ขณะที่ผักสดบางชนิดแม้จะใช้น้ำน้อยแต่ปริมาณความต้องการสูงและผลผลิตลดลงก็ทำให้บางช่วงราคาขยับขึ้น เช่น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ถั่วฝักยาว แดงกวา ต้นหอม เป็นต้น ซึ่งผลการสำรวจราคาผักตามตลาดสดยังมีแนวโน้มขยับราคาได้ต่อเนื่องอีก 5-10% จากนี้ หรือขยับ

อีกกิโลกรัมละ 5-20 บาท ตามชนิดของผลผลิตและความต้องการใช้ในช่วงนั้น

“ตอนนี้ราคาผักใบเขียวอาจมีราคาสูงกว่าปลายปีก่อน เพราะเป็นช่วงเทศกาลต่อเนื่องปริมาณความต้องการสูง ตั้งแต่ฉลองปีใหม่ อีกสัปดาห์ตรงกับวันเด็ก อีก 2 สัปดาห์ตรงกับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งไม่อยากให้ประชาชนตกใจและกังวลเพราะราคาผักแพงขึ้นในช่วงนี้ ตามกลไกตลาดและเกิดในช่วงสั้นๆ หลังจากเทศกาลผ่านไปราคาก็อ่อนตัวลงซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็จับตาในเรื่องอาหารจานด่วนด้วย ไม่ให้ฉวยโอกาสปรับราคา และเชื่อว่าจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ กำลังซื้อก็ยังไม่สูงขึ้น การขยับราคาลินค้าก็จะทำได้ยากขึ้น และไม่ต้องกังวลเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานรายวันเป็น 331 บาทจะกระทบต่อต้นทุนราคาลินค้าอุปโภคบริโภค ยืนยันว่าต้นทุนเพิ่มต่ำมากเพียง 0.006% ไม่มีนัยยะต่อต้นทุนสูงจนถึงขั้นปรับขึ้นราคา โดยนโยบายกระทรวงยังไม่อนุญาตให้ขึ้นราคาน้ำมัน” แหล่งข่าวกล่าว

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

เอสเอ็มอี

ชง'จุนทร'พื้นร้านธงฟ้าคุมราคา

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในเร็วๆ นี้ กรมการค้าภายในกำลังจัดทำแนวทางและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และมาตรการดูแลและลดภาวะค่าครองชีพประชาชน ซึ่งอาจวัดในเรื่องค่าครองชีพและระมัดระวังการใช้จ่าย โดยเตรียมเสนอต่อ นายจุนทร ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาและเห็นชอบมาตรการต่างๆ ที่กรมการค้าภายในได้จัดทำ เช่น จัดมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศ เริ่มที่เทศกาลตรุษจีน จัดเชื่อมโยงนำสินค้าหรือผักผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ช่องทางจำหน่ายที่เข้าถึงประชาชนโดยตรงและจำหน่ายในราคาถูก แผนรณรงค์การปรับเปลี่ยนการบริโภคผักหรือเนื้อสัตว์ที่หายากราคาแพง เป็นการบริโภคผักหรือเนื้อสัตว์ที่หาง่ายและราคาไม่สูง เช่น หมู เจอปัญหาแล้งโดษราคาจะแพงก็หันบริโภคเนื้อไก่หรือไข่ไก่แทน

“จะนำการจัดงานธงฟ้าลดราคาลินค้าและนำลินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในราคาถูกอีกครั้ง เพื่อลดภาระประชาชนและเป็นกลไกในการคุม

ราคา หลังจากปีก่อนชะลอไว้เพราะติดในเรื่องงบประมาณ แต่หลังจากปีนี้จะได้งบประมาณปี 2563 ก็จะเร่งการจัดงานธงฟ้า รวมถึงพื้นที่การณรงค์การบริโภคในร้านอาหารธงฟ้าหรือมุมธงฟ้า เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็จะดำเนินการได้ทันที คาดว่าจะเริ่มได้ในเดือนมกราคมนี้ ส่วนผลกระทบจากภัยแล้งจนกระทบต่อราคาผักโดยตรงนั้นจากรายงานยังน้อยหากเทียบกับราคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณต้องการสูงกว่าปกติในช่วงนั้นๆ ก็ไม่ยากให้ประชาชนกังวลไปกระทรวงพาณิชย์ติดตามและเตรียมพร้อมใช้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนแล้ว" แหล่งข่าวกล่าว

พท.แย้ม'บิกตู'ไม่รู้จักหยุดจ้อศก.

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2563 ถือว่าวิกฤตหนักมาก ประกอบกับการทำงานของรัฐบาล โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าทีม และรัฐมนตรีต่างพรรคการเมืองเข้ามาช่วยกันบริหารราชการผลที่ออกมาคือการทำงานที่ไปกันคนละทิศคนละทาง ไม่ร่วมกันทำงานเท่าที่ควร ผลงานจึงไม่สามารถจับต้องได้ ในขณะที่การลงทุนจากต่างชาติที่ลดลงไปเพราะนักลงทุนมองว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ ดังนั้นหลายบริษัททั้งในและต่างประเทศจึงชะลอการลงทุนเพื่อรอรัฐบาลใหม่ เพราะเห็นว่าหากลงทุนในช่วงรัฐบาลนี้ ไม่คุ้มค่าการลงทุนและอาจประสบปัญหาหลายด้าน

ทั้งนี้ อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ยอมรับความจริงว่าไม่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจเลย สิ่งตามมาคือภาพรวมของประเทศตกต่ำลงทุกด้าน เชื่อว่าในปีนี้จะหนักกว่านี้แน่ สิ่งที พล.อ.ประยุทธ์ควรทำคือ ไม่รู้จักจ้ออย่าพูด เพราะการพูดของ พล.อ.ประยุทธ์เป็นการทำร้ายเศรษฐกิจประเทศ จะส่งผลให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น พล.อ.ประยุทธ์ ต้องกลับสู่โลกความเป็นจริงยอมรับความจริงและเปิดทางให้คนที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาช่วยบริหารประเทศไม่ใช่เก่งอยู่คนเดียวแบบที่เป็นอยู่

กลุ่มเกษตรกรบ้านทรายขาว แปรรูป 'ส้มแขก' ตอบจอยท์ลูกค้า



รายงาน [พิเศษ]

สมัยก่อน "ส้มแขก" เป็นผลไม้พื้นถิ่นของจังหวัดชายแดนใต้ที่ไม่มีราคาอะไร รูปลักษณะคล้ายๆ ฟักทองจืด ชาวบ้านมักปลูกไว้แฉะๆ บ้าน ส่วนใหญ่นำมาใส่ในแกงเหลือง ปลาต้มส้ม และต้มยำ เพราะมีรสชาติเปรี้ยว แต่หลายปีมานี้ส้มแขกเป็นผลไม้ทำเงินอย่างดี และไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมาก ถือเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีสรรพคุณหลายอย่าง อาทิ ช่วยลดน้ำหนัก เป็นยาระบายอ่อนๆ และช่วยลดความดัน ฯลฯ ดังนั้นในสูตรพวงยาหรืออาหารเสริมเกี่ยวกับการลดน้ำหนักก็จะมีส้มแขกเป็นส่วนผสมที่สำคัญ

ด้วยสรรพคุณที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน

ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ที่มีนางนวลพรรณ พรหมสุข เป็นประธาน จึงได้นำส้มแขกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ส้มแขกแช่อิ่มแบบธรรมชาติ กับอบน้ำผึ้ง ส้มแขก 3 รส น้ำส้มแขก น้ำพริกเผาส้มแขก และชาส้มแขก

นอกจากนั้นทางกลุ่มยังนำพืชผักผลไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาลมาแปรรูปอีกด้วย อย่างเช่น ทุเรียนกวนและตะลิงปลิงแช่อิ่ม



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 5 มกราคม 2563

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10630

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 112.80 Ad Value: 124,080

PRValue (x3): 372,240

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กลุ่มเกษตรกรบ้านทรายขาว แปรรูป 'ส้มแขก' ตอบโจทย์ลูกค้า



นางนวลพรรณ เล่าที่มาที่ไปของกลุ่มฯให้ฟังว่า ตั้งเมื่อปี 2555 มีสมาชิกทั้งหมด 35 ราย เป็นคนในหมู่บ้านที่อยู่แถบเทือกเขาสนกาลาศรี เน้นการนำผลผลิตในชุมชนมาแปรรูป ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน โดยเป็นจุดรับซื้อไม่ว่าจะเป็น ส้มแขก ทุเรียน และมังคุด ใช้วิธีจ้างผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่บ้านว่างๆ ให้มาช่วยงาน จ้างเป็นรายชั่วโมง จะเข้าก็เื่องออกก็เื่องก็ได้ ทุกคนมีอิสระ ว่างเมื่อไรเข้ามาทำงานได้เลย

นางนวลพรรณให้ข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์ส้มแขกมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ อย่างเช่นเรื่องของการลดไขมัน ลดคอเลสเตอรอล หรือช่วยระบายท้อง ท้องจะไม่ผูก

คนที่ต้องการจะลดไขมัน ลดน้ำหนัก สามารถซื้อส้มแขกแบบซอง นำไปชงเป็นน้ำดื่มช่วยลดไขมันได้

ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีคือ ส้มแขกเข้มข้นทั้งแบบธรรมดา กับแบบอบน้ำผึ้ง โดยขายเป็นแพ็คเกจละ 35 บาท หรือ 1 กิโลกรัม (ก.ก.) ละ 240 บาท ลูกค้าส่วนมากเป็นคนวัยทำงานที่รักสุขภาพ บางคนเดินทางไกลก็พกติดตัวไปด้วย หรือพกสาวออฟฟิศไว้ทานเล่นๆ เพราะมีรสเปรี้ยวอร่อย ถ้าเป็นชาส้มแขกขายแพ็คเกจละ 70 บาท ในแพ็คเกจหนึ่งมี 15 ซอง

ขั้นตอนการแปรรูปนั้น ทางกลุ่มทำเองหมดในโรงเรือนที่ได้มาตรฐานเครื่องหมายต่างๆ ทั้งฮาลาล, อย. หรือ GMP และได้โอท็อป 4 ดาวของจ.ปัตตานี เมื่อปี 2559 ซึ่งในการแปรรูปนั้นไม่มีปัญหาอะไรมาก เพียงแต่ส้มแขกออกแค่ปีละ 1 ครั้ง ตอนช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. ดังนั้นต้องสต็อกผลเก็บไว้เพื่อรอไปผลิตหลังจากที่ฤดูกาลหมด ทางกลุ่มใช้วิธีดองน้ำเกลือ แล้วนำไปเข้าห้องเย็นเก็บไว้

อย่างที่บอกกลุ่มมีการแปรรูปส้มแขกในหลายรูปแบบ เช่น ส้มแขกเข้มข้นอบแห้ง โดยนำส้มแขกสดมาปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นำลงแช่ในน้ำเชื่อม 30% จากนั้นนำเข้าตู้อบลมร้อน จะได้ส้มแขกเข้มข้นอบแห้งที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว

ส่วนวิธีการทำส้มแขกกวน ก็ไม่ยาก นำส้มแขกสดมาบดให้ละเอียด กรองเฉพาะเนื้อนำไปกวนผสมกับน้ำตาล 30% แล้วเติมเกลือไอโอดีนจนเนื้อเหนียวเข้าด้วยกัน จากนั้นนำมาทำเป็นก้อนเล็กๆ ห่อกระดาษแก้วใส มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว

สำหรับส้มแขกหยี เริ่มจากนำส้มแขกที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ไปตากจนแห้งสนิทแล้วมาบดให้ละเอียด จากนั้นผสมน้ำตาล เกลือไอโอดีน และพริกป่น กวนผสมจนจนให้เป็นเนื้อเดียวกัน จะได้รสชาติหวานอมเปรี้ยวแถมมีเผ็ดเล็กน้อย

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มแขกอีกอย่างคือส้มแขกตากแห้ง วิธีการก็ไม่ยาก นำส้มแขกสดมาหั่นเป็นชิ้น ไปตากแดดจัดๆ 2-3 วัน จนแห้งสนิท เก็บไว้เพื่อใช้ประกอบอาหารที่ต้องการรสเปรี้ยว หรือผสมลงไปกับน้ำชาขมจืด หรือต้มดื่มเป็นน้ำส้มแขกเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือต้องการให้ถ่ายสะดวก

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาวบอกอีกว่า ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนอย่างเช่นกรมการพัฒนาชุมชนหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โดยแนะนำขั้นตอนการผลิต ช่วยออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 5 มกราคม 2563

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10630

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 112.80 Ad Value: 124,080

PRValue (x3): 372,240

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กลุ่มเกษตรกรบ้านทรายขาว แปรรูป 'ส้มแขก' ตอบโจทย์ลูกค้า

ช่วยในเรื่องของการออกตลาด ผู้สนใจ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มสามารถเข้าไปดู
และสั่งซื้อได้ที่เพจส้มแขก-สันกาลาคีรี
บ้านทรายขาว หรือติดต่อที่โทร. 08-6291-
9892

ทั้งนี้ทางกลุ่มเพิ่งทำน้ำพริกเผาส้มแขก
เมื่อเร็วๆ นี้ ถือเป็นตัวใหม่ล่าสุด โดยมีเนื้อ
ส้มแขกถึง 50% และเห็นนางฟ้า30%

ในการแปรรูปส้มแขกนั้น ในท้องตลาด
คู่แข่งมีน้อย เพราะส้มแขกมีเฉพาะ 3
จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้น ที่อื่นมีน้อยมาก
สมัยก่อนส้มแขกไม่มีราคาเลย ชาวบ้าน
ปล่อยให้ร่วงหล่นเน่าไปเฉยๆ เพราะขาย
ได้แค่ก.ละ 2-3 บาทเท่านั้น ไม่คุ้มค่าเก็บ
แต่พอกลุ่มนำมาแปรรูปทำให้ส้มแขกมี
ราคา โดยกลุ่มรับซื้อในราคาก.ละ 10-15
บาท ส่งผลให้เกษตรกรนิยมปลูกกันเยอะ
ขึ้น ซึ่งส้มแขกเป็นพืชที่ขึ้นง่าย สามารถ
ปลูกได้ทั้งในสวนมะพร้าว สวนลองกอง
เป็นไม้ยืนต้นที่อายุยืนยาว

ทั้งนี้ใช้เมล็ดเฉพาะได้ แต่จะให้ผลผลิต
ช้า ใช้เวลา 7-8 ปี แต่เดี๋ยวนี้ใช้วิธีทาบกิ่ง
เสียบยอด หรือติดตาจะให้ลูกเร็วขึ้น ใช้เวลา
แค่3 ปีครึ่งก็ออกลูกแล้ว เกษตรกรบางราย
หันมาปลูกส้มแขกอย่างเดียวเลยเพราะได้
ราคาดีและมีแหล่งรับซื้อแน่นอน

นับเป็นวิสาหกิจชุมชนอีกแห่งที่แปรรูป
ผลไม้พื้นถิ่นให้มีความหลากหลาย ซึ่ง
นอกจากจะเพิ่มมูลค่าให้กับส้มแขกแล้ว
ยังทำให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชอบด้วย

ภาวิณีญ์ เจริญยิ่ง



ไล่ซื้อผิด

กระทรวงเกษตรสหรัฐได้ทำการถอดชื่อประเทศในนิยายอย่าง วากานดา (Wakanda) ออกจากกลุ่มประเทศคู่ค้าเสรีของสหรัฐเผยแพร่ออนไลน์ เพราะประเทศวากานดาที่ว่ามีแท่ที่จริงแล้วมันเป็นชื่อประเทศสมมุติของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ แม็กก้าเพนเตอร์ (Black Panther) ของจักรวาลมาร์เวลอย่างที่คุณน่าจะทราบกันว่าเป็นบ้านเกิดของตัวเอกในหนังฮีโร่และนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ทำเงินเมื่อปีที่แล้ว ประเทศสมมุติในทวีปแอฟริกาแต่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี

ทวิตเตอร์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐเขียนบอกว่า ได้ถอดชื่ออาณาจักรวากานดา ออกจากบัญชีรายชื่อประเทศคู่ค้าเสรีของสหรัฐแล้ว แต่ความสัมพันธ์ของเราจะยังคงเข้มแข็ง คิดแฮชแท็ก #WakandaForever ด้วย

โฆษกกระทรวงเกษตรสหรัฐเปิดเผยกับวอชิงตันโพสต์ว่า การเอาชื่อของประเทศในนิยายในแอฟริกาใส่ลงในรายชื่อออนไลน์ประเทศคู่ค้าเสรีกับสหรัฐนั้น เป็นความผิดพลาดอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทดสอบ

ทำเอาชาวเน็ตตั้งกันเป็นแถว.

■ วินนี่ หนีใหญ่ ■

กรมประมงรับนโยบายรัฐ เร่งบรรเทาทุกข์-ปลดไอยูยู

เมื่อวันที่ 4 มกราคม นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า หลังจากได้รับนโยบายจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการช่วยเหลือชาวประมง กรมพร้อมร่วมสนับสนุนกระทรวงเกษตรฯ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรภาคประมง ตลอดจนการผลักดันการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูง และเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชน

นายมีศักดิ์กล่าวว่า ช่วงต้นปี 2563 กรมเร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในภาคการประมงและชาวประมง อาทิ การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญเพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลให้เกิดความยั่งยืน และรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามกฎหมายและแนวทางมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

“กระทรวงเกษตรฯยังได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และจัดทำโครงการเพื่อเยียวยา และลดผลกระทบที่เกิดจากการแก้ไขไอยูยู อาทิ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบ

อนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ให้สอดคล้องกับวิถีการทำประมงมากขึ้น เช่น การขอเปลี่ยนพื้นที่ทำการประมง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขอใช้เครื่องมือทำการประมงต่อเรือประมง 1 ลำ สำหรับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่ำ สามารถขอได้ไม่เกิน 3 เครื่องมือ และเครื่องมือประสิทธิภาพสูงสามารถขอเครื่องมือประสิทธิภาพต่ำได้อีก 1 เครื่องมือ โดยให้ทำประมงได้ครั้งละ 1 เครื่องมือ การแก้ไขรายการเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทำการประมง โดยนำเรือประมงลำอื่นมาทดแทน เป็นต้น”

นายมีศักดิ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะมีการเพิ่มวันทำการประมง โดยกรมออกประกาศเรื่องการจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงให้ผู้ใช้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยจัดสรรวันทำการประมงทะเลแล้ววไทยและอันดามันเพิ่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวประมงพาณิชย์บางส่วนที่เหลือวันทำการประมงไม่เพียงพอไปจนถึงสิ้นศรอบปีการประมง 2562 หรือวันที่ 31 มีนาคม 2563 พร้อมเตรียมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ในปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 16 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง ช่องทางการตลาด ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำ พัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์น้ำในชุมชน จัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นต้น

'ธรรมนัส'ปิดของบ4พันล.ทำหมอน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่าเตรียมของบกลาง 18,000 ล้านบาท จัดทำโครงการหมอนยางพาราประชารัฐ โดยรับซื้อน้ำยาง 150,000 ตัน จากสถาบันเกษตรกรมาผลิตหมอน 30 ล้านใบเพื่อแจกแก่ประชาชน และให้หน่วยราชการนำไปใช้เป็นโครงการต่อเนื่อง 4 ปี ปีนี้จะเริ่มผลิต 3,000,000 ใบ ใช้งบกลาง 4,000 ล้านบาท แจกชุดแรกตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 พฤศจิกายนนี้

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องดังกล่าวเนื่องจากอยู่ระหว่างมอบหมายคณะทำงานหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับ

กระทรวงต่างๆ ซึ่อย่างพารามาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จะทำให้ราคายางพาราปรับสูงขึ้น จากปัจจุบันราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 40-42 บาทต่อกิโลกรัม พรรคพลังประชารัฐได้หาเสียงไว้ว่าจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 65 บาท ได้มอบหมายคณะทำงานศึกษาการนำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์หลายรูปแบบ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะทำโครงการใดและใช้งบประมาณเท่าไร เนื่องจากการใช้งบประมาณแผ่นดินจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เชิญผู้แทนสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางมาให้ข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ หากวิธีการใดไม่เหมาะสมจะไม่ปฏิบัติอย่างเด็ดขาด เพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งเกษตรกรและประชาชน

ข่าว กระดาน

■...บริติช เคานซิล จัดงาน “Study UK Fair 2020” นิทรรศการศึกษาศอสหราชอาณาจักรครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี พบกับตัวแทนสถาบันการศึกษาชั้นนำจากสหราชอาณาจักรกว่า 100 แห่ง ร่วมให้คำแนะนำด้านการศึกษาคอ พร้อมไฮไลต์เวิร์กช็อปเทคนิคพิชิตข้อสอบ IELTS รับข้อมูลทุนการศึกษากว่า 100 ทุน รวมไปถึงทุนชิงหนึ่งทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลอังกฤษ ผู้สนใจเข้าร่วมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 11 - 12 ม.ค.63 เวลา 12.00 - 18.00 น. ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.britishcouncil.or.th

■...ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงาน “GenEd Fair 2020” ภายใต้แนวคิด “Time to Change” ระหว่างวันที่ 6 - 7 ม.ค. 63 เวลา 12.00 - 20.00 น. ที่ลานหน้าร้าน มูจิ (Muji) ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

■...เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ สปสข. จัดโครงการ “จิตอาสาเพื่อผู้ยากไร้” ให้บริการผ่าตัดรักษาฟรี 3 โรคร ประกอบด้วย

ด้วย 1.ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม 2.ผ่าตัดต่อกระดูก 3.ส่องกล้องทางเดินอาหาร โครงการจิตอาสาเพื่อผู้ยากไร้ ให้บริการแก่ผู้ป่วยด้านละ 85 ราย โดยไม่เรียกเก็บเงินส่วนเกินสิทธิ์ โดยผู้ที่สนใจทะเบียนได้ภายในวันที่ 15 ก.พ.2563 หรือจนกว่าผู้ป่วยครบตามจำนวน สอบถามรายละเอียดได้ที่ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-2926-9999

■...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา” ร่วม ชม ชิม ชี้อปผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร ระหว่างวันที่ 10 - 19 ม.ค.63 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

■...สวทช. โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เชิญผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตอีอีซี ร่วมสัมมนาฟรี หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์สำหรับ SME: ‘ไม่รู้ ไม่รอด’” ในวันพุธที่ 22 ม.ค. 63 เวลา 09.00 - 16.30 น. ที่โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี แจ้งชื่อภายในวันที่ 7 ม.ค.63 ลงทะเบียนฟรีที่อีเมลล์ panita@nstda.or.th สอบถามโทร. 0-2564-7000 ต่อ 1301, 1368, 138

'ประภัตร'เปิดบ้านรับอวยพรปีใหม่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เปิดบ้านเรือนไทย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ให้แก่การเมืองข้าราชการ และประชาชน เข้าอวยพรปีใหม่ 2563 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายสรชัช สุจิตต์ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) และนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าพร้อมกล่าวคำอวยพรปีใหม่ให้นายประภัตร นอกจากนี้ ยังมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน และเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี หลายอำเภอ นำกระเช้ามาส่งอวยพรปีใหม่ โดยนายประภัตรมอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าและปฏิทินปีใหม่ ให้ผู้มาร่วมงาน

ทั้งนี้ นายวราวุธอวยพรปีใหม่ว่า ตั้งใจมาร่วมงานสวัสดิ์ปีใหม่ นายประภัตร รู้สึกดีใจที่ทุกปีได้มาอวยพร มาถึงวันนี้

ตนและพี่สาว คือ น.ส.กัญญา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค ชทพ. ต้องขอขอบคุณ นายประภัตรที่ยังไม่ทิ้งพวกตน อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา จึงขอพึ่งบารมี พึ่งประสพการณ์ ความรู้ที่ นายประภัตรมี ต้องยอมรับว่าโชคดีที่ได้ทุนพลเบอร์หนึ่ง ซึ่งเป็นเสาหลักอยู่ในพรรค เป็นบุคคลที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอดตั้งแต่สมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรียจนถึงปัจจุบัน

ด้านนายประภัตรกล่าวว่า วันนี้มีความสุขอีกวันหนึ่ง เพราะปีใหม่ทุกครั้งได้เห็นบรรดาคนที่รักมาร่วมอวยพรเป็นประจำทุกปี ได้เห็นพี่น้องข้าราชการทุกภาคส่วน ชาวบ้าน และเกษตรกรเดินทางมาร่วมกัน พบปะพูดคุยกัน และดีใจที่นายวราวุธมาร่วมอวยพร

“เวลาที่เกิดปัญหาหรือมีอุปสรรค มักจะชี้ให้หลานดูรูปนายบรรหาร ทั้งหัวหน้าพรรคกัญญา เป็นผู้หญิงแกร่ง คนหนึ่งและหลานที่อุป เป็นรัฐมนตรีแล้ว เพื่อให้นึกถึง ระลึกว่าพรรค ชทพ.จะต้องอยู่ร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อไป เราจะไม่ทิ้งกัน” นายประภัตรกล่าว

เมิน'หมึกมรณะ'ตลาดย้งคึกคัก

กรณี น.ส.ศิริรัตน์ แสงสี อายุ 22 ปี นศ.ชั้นปี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.พิษณุโลก โพสต์ภาพ และข้อความเตือนภัยใกล้ตัว หลังไปซื้ออาหารทะเลมาปรุงอาหารทานฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากตลาดวังหินเทศบาลเมืองตาก จ.ตาก และพบหมึกสายวงน้ำเงิน หรือหมึกบลูริงซึ่งมีพิษร้ายแรงกว่างูเห่า 20 เท่า จนเกิดเป็นกระแส ทำให้กรมประมงกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ต้องออกมาชี้แจงพร้อมแนะนำให้ผู้จับสังเกตเพื่อความปลอดภัย ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 4 ม.ค. ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสำรวจตลาดดังกล่าวซึ่งเป็นตลาดเช้าโดยบรรยากาศทั่วไปยังคงคึกคัก มีชาวบ้านเดินทางมาจับจ่ายซื้อของกันจำนวนมาก โดยเฉพาะแผงอาหารทะเลที่ยังคงมีลูกค้าอุดหนุนไม่ขาดสาย จากการสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่ทราบถึงข่าวดังกล่าวแล้ว แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้สึกลัวหวาดกลัว แค่เสียเวลาตรวจสอบหมึกที่ซื้ออย่างรอบคอบเท่านั้น จากการสังเกตพบว่าแต่ละแผงจะขายเพียงหมึกกล้วย หมึกหอม และหมึกกระดองโดยไม่ปรากฏหมึกบลูริงแต่อย่างใด

ด้านแม่ค้าอาหารทะเลหนึ่ง เปิดเผยว่า ไม่รู้จักหมึกอันตรายชนิดนี้ และไม่เคยมานขายปะปนกับหมึกชนิดอื่นแน่ ข่าวที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากความบังเอิญมากกว่า เพราะเท่าที่ทราบหมึกบลูริง ถือเป็นสัตว์ที่มีสีส้มสวยงาม ซึ่งนิยมนำไปเลี้ยงไว้ในตู้กระจกมากกว่า จึงไม่กระทบต่อการจำหน่ายอาหารทะเลแน่ อาหารทะเลก็ยังได้รับความนิยม มีประชาชนมาจับจ่ายซื้อไปทำอาหารรับประทานกันตามปกติ

ขณะที่ชาวบ้านหลายคนต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่รู้สึกลัวหวาดกลัวอันตรายจากหมึกบลูริง เพราะเป็นสัตว์หายาก และที่ผ่านมาก็ไม่ได้พบเห็นง่าย ๆ อย่างไรก็ตามอยากฝากไปถึงผู้ทำประมงและผู้ขายควรช่วยคัดกรองให้ดีเสียก่อน เพราะหากบกพร่องคนที่รับเคราะห์ก็คือผู้บริโภค.